
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 

 
วันอังคารที่  30  พฤษภาคม 2566  เวลา ๑4.๐๐ น. 

 
ณ  ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา 

เทศบาลเมืองฉะเชงิเทรา 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

งานกิจการสภา 
สำนักปลัดเทศบาล 

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 



2 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 

เวลา    14.00    น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น 4 ศูนยก์ารเรยีนรู้เมืองฉะเชิงเทรา 

.............................................. 
สมาชกิสภาเทศบาลผู้เข้าประชุม 
      1. นายวินัย     แสวงศิริผล  ประธานสภาเทศบาล 
    2. นายบุญสนิ  เสรญิวงศ์สัตย ์  รองประธานสภาเทศบาล 
    3. นายกิจชัย   กักสวุรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล    
    4. นายคงศกัดิ ์ ครุฑคง  สมาชิกสภาเทศบาล    
    5. นายไพบูลย์  สขุเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาล 
    6. นายพชรกร  สิทธิชูรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
    7. นายสมชัย  อมรรัตนาชัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
    8. นายสุชาต ิ  ธนผลเลิศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
    9. นางสาวบุณฑริก  รกัวงค ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
  10. นายวโิรจน์   ราชวงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
  11. นายวนัชัย  วาณิชววิัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล 
  12. นายสุขมุ  ตั้งกงพานชิ  สมาชิกสภาเทศบาล 
   13. นายสรวิชญ ์วเิชียรศาสตร ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

14. นายปิยะ   จุลดิลก    สมาชิกสภาเทศบาล  
  15. น.ส.เมทนิี  ร่มโพธิ์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
  16. นายสหพัฒน ์ชัยวฒุิธราพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาลผู้ไมเ่ขา้ประชุม 
    1. นายฐิติพงศ์  วโรกร   สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปว่ย) 
    2. นายธวัชพงศ์ มรุธพงษส์าธร  สมาชิกสภาเทศบาล 
คณะผู้บริหารผู้เข้ารว่มประชุม 

  ๑. นายกลยุทธ  ฉายแสง  นายกเทศมนตร ี   
  2. นายพงษศ์ักดิ ์ ร่มโพธิท์อง  รองนายกเทศมนตร ี    

      3. นายพงศธร  ถาวรวงศ ์  รองนายกเทศมนตร ี
      4. พล.ต.ต.สมบตัิ  บวัเรือง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี   
    5. ส.อ.ไชยยศ รม่โพธิ์ทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี   

  6. นายชนะวิทย์  ฉายแสง  เลขานกุารนายกเทศมนตร ี
ผู้เข้าร่วมประชุม 

   1. นายไพโรจน์ รังสนิธุ ์  ปลัดเทศบาล 
   2. นางสาวนริศรา เพ็ชรตัน์  รองปลดัเทศบาล 
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      3. นางจีรนันท์ จีรภัทรกุลวงศ์   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
   4. นางมขุสดุา โพธิ์ทอง  ผู้อำนวยการกองคลงั 

     5. นายดรุฒ  กุลตันฑ ์  ผู้อำนวยการกองช่าง   
   6. นางบุษราคมั เนียมม ี  ผู้อำนวยการกองการศกึษา 

     7. นายกลวิชญ ์ ชว่ยประสิทธิ์  ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล 
     8. นายศุภชัย เปรมนัส  ผู้อำนวยการกองสวัสดกิารฯ 

   9. นางสาวสุณัฐชา จนัหมาด  นักวชิาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 
   10. นางสาววนิดา สุวรรณรัตน ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 
   11. นายพนมไพร คำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 
   12. นายกู้เกียรติ ภูมิพนา  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   13. นางสาวพัณณกร สมุทรประภูต ิ หัวหน้าฝา่ยอำนวยการ 
   14. นางเนือ้ทิพย์ นรวรา  หัวหน้าฝา่ยบริการและเผยแพร่วิชาการ 
   15. นางสาววราภรณ์ ยงสวัสดิ ์  หัวหน้าฝา่ยแผนงานและงบประมาณ 
   16. นางสาวรุ่งทิพย ์เจรญิสขุ  นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ 

 17. นายสิทธิกร จดัสวย  นิติกรปฏิบตัิการ 
   18. นายดนย ์ทักศนิาวรรณ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป 
   19. นายสรุศักดิ์ โหงวเกิด  หัวหน้าฝา่ยบริการสาธารณสุข 
   20. นางสาวอภัสสรา เกตุเกลี้ยง นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏิบตัิการ 
   21. นายจตุรงค์ ทวีรตัน์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
   22. นางสาวอัญชล ีสุริยวทิยาเวช เจ้าพนักงานจดัเกบ็รายได้ปฏิบัติงาน 
   23. นายสมยศ เวชสขุสวัสดิ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ  
   24. นายสุทธิวฒัน์ คงวฒันะ        ลูกจ้างประจำ 
   25. นางสาวรัติกาญจน์ เชดิช ู  พนักงานจ้างทัว่ไป 
   26. นางสาวดวงรตัน ์ทองสุทธิ์  พนักงานจ้างทัว่ไป 
   27. นางสาวพัชรพรรณ ์ทองสุทธิ ์ พนักงานจ้างทัว่ไป 
    

เริ่มประชุมเวลา  14.00  น. 
 

นายไพโรจน์  รังสินธุ์  - ขณะนี้ ถ ึงเวลาที ่กำหนดและมีสมาชิกฯมาเข้าประชุมครบองค์
ปลัดเทศบาล   ประชุมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูป
เลขานุการสภาเทศบาล  บูชาพระรัตนตรัยและขึ้นประจำที่เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบ 
    วาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 
    ........(ประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและขึ้นประจำที่)........ 
นายวินัย แสวงศิริผล           - สวัสดีครับ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ- 
ประธานสภาเทศบาล สภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล

เมืองฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ซึ่งผมในฐานะ
ประธานสภาเทศบาลได้ประกาศเรียกประชุมไว้มีกำหนด 30 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา นายกฯได้เสนอญัตติ 
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ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
และเสนอญัตติขออนมุัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจา่ย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผมจึงได้กำหนดนัดประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันและเวลานี้ 

บัดนี้ ถึงเวลาที่กำหนดนัดหมายและมีสมาชิกฯ มาเข้าประชุม
ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายวินัย แสวงศิริผล  - เทศบาลได้บรรจุแต่งตั ้ง พนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
ประธานสภาเทศบาล             จำนวน 1 ท่าน ดังน้ี 

1. บรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล นางสาวอภัสสรา เกตุเกลี้ยง        
ให ้ดำรงตำแหน ่ ง  น ักว ิ เคราะห ์นโยบายและแผนปฏ ิบ ัต ิการ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
- เทศบาลได้รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งเป็นพนักงาน
เทศบาล จำนวน 2 ท่าน ดังน้ี  

1. นายจาตุรงค์ ทวีรัตน์ สำนักนายกรัฐมนตรี มาดำรงตำแหน่ง 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

2. นางอัญชลี สุร ิยวิทยาเวช สำนักงานเลขานุการกรมกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน สังกัดกองคลัง เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

                                         ........................ขอเชิญทั้ง 3 ท่านได้แสดงตวัในที่ประชุม...................... 

นายวินัย แสวงศิริผล    -  ในนามของสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีและ 
ประธานสภาเทศบาล              ขอต้อนรับทุกท่านครับ 
มติที่ประชุม   - รับทราบ 

นายวินัย แสวงศิริผล    - เรื่องที่ 2 แจ้งเพื่อทราบ ทุกท่านครับ สภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราใน 
ประธานสภาเทศบาล        การประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

ประจำปี 2565 เมื ่อว ันที ่ 25 สิงหาคม 2565 มีมติให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสามัญพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
เรื่อง การควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. …. เพื่อนำไป
พิจารณาผลกระทบและเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัตใินวาระที่ 1 ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มี
มติ ซึ ่งได้ครบกำหนดเมื ่อวันที ่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที ่ผ่านมา  
โดยประธานคณะกรรมการฯ ได ้รายงานผลการดำเนินการของ
คณะกรรมการสามัญพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ แจ้งว่าในปัจจุบันยังมี
การพิจารณาผลกระทบจากการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 
ไม ่แล้วเสร ็จภายในกำหนดระยะเวลาที ่กำหนด เพราะจะต้องมี  
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การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ประกอบกับอยู่ในชว่ง
ระหว่างการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการจึงขอ
ขยายระยะเวลาออกไปจากกำหนดเดิม ซึ่งผมได้พิจารณาในเรื่องนี้แล้ว 
เห็นว่า การรายงานของประธานกรรมการนั้น เป็นการรายงานต่อ
ประธานสภาฯ นอกสมัยประชุม ในฐานะประธานสภาฯ ผมจึงได้
อนุญาตขยายระยะเวลาออกไปอีก 180 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนด
เดิม ตามที่กำหนดไว้ในระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยขอ้บังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 116 วรรคสอง ผมจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราทราบร่วมกันครับ 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยแรก

ประจำปี 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
นายวินัย แสวงศิริผล     - ท่านสมาชิกฯครับ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล     สมัยแรก ประจำปี 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านไปแล้ว ก็ขอให้ช่วยกันตรวจสอบ 
ดูว่ามีข้อความใดจะแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอให้เสนอและแก้ไขต่อสภาฯได้  
ถ้ามีก็ขอเชิญเสนอครับ..........(ไมมี่สมาชิกฯเสนอแก้ไข).......... 
เมื่อไม่มีสมาชิกฯขอแก้ไข ผมจะขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจำปี 2566 เมื ่อวันจันทร์ที ่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  
โปรดยกมือขึ้นครับ.........(สมาชิกฯยกมือเหน็ชอบ).......... 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2566 

ระเบียบวาระที่ 3   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา เรื ่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นายวินัย แสวงศิริผล  - ท่านสมาชิกฯครับ ระเบียบวาระนี้ท่านนายกฯได้เสนอญัตติขออนุมัติ
ประธานสภาเทศบาล  โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
     ต่อสภาเทศบาล ก่อนที่สภาฯจะพิจารณาอนุมัติ ขอเชิญท่านนายกฯ 
     ได้อ่านญัตติของท่านให้ที่ประชุมได้รับทราบพร้อมกันอีกครั้ง ขอเชิญ  
     ท่านนายกฯครับ 

นายกลยุทธ ฉายแสง         - (อ่านญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
นายกเทศมนตรี   พ.ศ. 2566)  

 



๕ 

 

ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

       --------------------------------------------------- 
เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 

      กระผมมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเงิน 
344,400  บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
   1. ด้านการดำเนินการอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง เป็นเงิน 91,775 บาท (เก้าหมื่น
หนึ่งพัน-เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)   

2. ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 - งานวางแผนสถิติและวิชาการ เป็นเงิน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 3. ด้านบริการชุมชนและสังคม 

  - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นเงิน 
8,325 บาท (แปดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)  

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

           4. ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง เป็นเงิน 215,500 
บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน จำนวน 4 ประเภท 10 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
344,400 บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 
ตามที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 เพื ่อพัฒนาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซึ ่งขณะนี้เทศบาลต้องดำเนินโครงการและจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ที ่ม ีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื ่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ ่น ดังนั ้น เพื ่อให้ 
การดำเนินงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  
จึงจำเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 ด้าน 5 แผนงาน 
เป ็นเง ิน 344,400 บาท (สามแสนสี ่หม ื ่นสี่พ ันส ี ่ร ้อยบาทถ้วน) ไปต ั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่  
ในรายการงบลงทุน จำนวน 4 ประเภท 10 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  344,400 บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่
พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปรากฏตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายที่เสนอมาพร้อมญัตตินี้ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทนุ โดยการ



๖ 

 

โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น  กระผมจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
     ลงชื่อ              กลยุทธ ฉายแสง 
             (นายกลยุทธ  ฉายแสง) 
        นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 

นายวินัย แสวงศิริผล  - ท่านนายกฯได้อ่านญัตติของท่านจบลงแล้ว มีสมาชิกฯท่านใดสงสัย
ประธานสภาเทศบาล  และจะอภิปรายซักถามก็ขอเชิญอภิปรายได้ครับ 
  .......................................(ให้สมาชิกฯอภิปราย)...................................... 

เม ื ่อไม ่ม ีสมาชิกฯจะอภิปรายซักถาม ผมก็จะขอมติจาก 
ที่ประชุมต่อไป สมาชิกฯท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอมาครั้งนี้ 
โปรดยกมือขึ้นครับ สมาชิกฯยกมืออนุมัติจำนวน 15 ท่าน สมาชิกฯ
ท่านใดไม่อนุมัติ  โปรดยกมือขึ ้นครับ ....(ไม่มีสมาชิกฯยกมือไม่
อนุมัติ).....สำหรับท่านสมาชิกฯ ที่ไม่ได้ยกมือ ถือว่างดออกเสียงนะครับ 
เป็นอันว่าสภาฯอนุมัติ ตามที่ท่านนายกฯเสนอ ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตามที ่ท ่านนายกฯเสนอ จำนวน 15 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

นายวินัย แสวงศิริผล  - ท ่านสมาช ิกฯครับ ระเบ ียบวาระนี ้ท ่านนายกฯได้เสนอญัตติ  
      ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
     งบประมาณ พ.ศ .  2565  ต ่อสภาเทศบาล ซ ึ ่ งตามระเบ ียบ 
      กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
     ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 30 ก่อนที่สภาฯจะพิจารณาอนุมัติ  
     ขอเชิญท่านนายกฯได้อ่านญัตติของท่านให้ที ่ประชุมได้รับทราบ 
      พร้อมกันอีกครั้ง ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นายกลยุทธ ฉายแสง         - (อ่านญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  

 

 



๗ 

 

ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
                                      --------------------------------------------------- 
เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 

      กระผมมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
  ขออนุม ัติแก ้ไขเปลี ่ยนแปลงคำช ี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 14 รายการ  
รายละเอียดดังนี้ 
   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป   

 1.1 งานบริหารทั่วไป    จำนวน  3  รายการ 
  1.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน  2  รายการ 

2. แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ  จำนวน  2  รายการ 
 3. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จำนวน  2  รายการ 

  4. แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    จำนวน  2  รายการ 
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
        จำนวน  1  รายการ 
6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  จำนวน  2  รายการ 

เหตุผล 
ตามที่สภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 2 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื ่อใช้ใน 
การปฏิบัติงานของเทศบาล โดยกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น(ฉบับเดือนธันวาคม 2564) ต่อมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ได้กำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2566 ขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์บางรายที่แตกต่างจากฉบับเดิม 
(ธันวาคม 2564) ดังนั้น เพื่อให้การตั้งจ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงจำเป็น  
ต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 14 รายการ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่เสนอมา
พร้อมญัตตินี ้ ซึ ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิ ธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 30 การแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายการ 



๘ 

 

ที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กนัเงิน
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน (สภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา) 

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น กระผมจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาล 
เมืองฉะเชิงเทรา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
     ลงชื่อ              กลยุทธ ฉายแสง 
             (นายกลยุทธ  ฉายแสง) 
        นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 

นายวินัย แสวงศิริผล  - ท่านนายกฯ ได้อ่านญัตติของท่านจบลงแล้ว มีสมาชิกฯท่านใดสงสัย
ประธานสภาเทศบาล  และจะอภิปรายซักถามก็ขอเชิญอภิปรายได้ครับ 
  .......................................(ให้สมาชิกฯอภิปราย)...................................... 

เมื ่อไม่มีสมาชิกฯจะอภิปรายซักถาม ผมก็จะขอมติจากที่
ประชุมต่อไป สมาชิกฯท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอมาครั้งนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ สมาชิกฯยก
มืออนุมัติจำนวน 15 ท่าน สมาชิกฯท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือขึ้น
ครับ ....(ไม่มีสมาชิกฯยกมือไม่อนุมัติ).... สำหรับท่านสมาชิกฯ ที่ไม่ได้
ยกมือ ถือว่างดออกเสียงนะครับ เป็นอันว่าสภาฯอนุมัติ ตามที่ท่าน
นายกฯเสนอ ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ท่านนายกฯเสนอ จำนวน 15 ท่าน  
งดออกเสียง 1 ท่าน ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจ่ายคืนผู้สูงอายุ กรณีเทศบาลเมือง 
ฉะเชิงเทราดำเนินการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการ
อื่น และนำเข้าเป็นเงินสะสม  

นายวินัย แสวงศิริผล   - ท ่านสมาช ิกฯครับ ระเบ ียบวาระนี ้ท ่านนายกฯได้เสนอญัตติ  
    ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
   เพื่อจ่ายคืนผู้สูงอายุ กรณีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราดำเนินการเรียกคืน  
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น และนำเข้าเปน็เงิน 
   สะสม ต่อสภาเทศบาล ก่อนที่สภาฯจะพิจารณาอนุมัติ ขอเชิญท่าน 
   พงศธร ถาวรวงศ์ ได้อ่านญัตติของท่านนายกฯให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
   ขอเชิญครับ 

นายพงศธร ถาวรวงศ์         - (อ่านญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือ     
รองนายกเทศมนตรี   จ่ายคืนผู้สูงอายุ กรณีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราดำเนินการเรียกคืนเบี้ย  
               ยังชีพผู้สูงอายุที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น และนำเข้าเป็นเงินสะสม)  



๙ 

 

ญัตตินายกเทศมนตรเีมืองฉะเชิงเทรา 
       เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจ่ายคนื   
     ผู้สูงอายุ กรณีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราดำเนินการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายทุี่มีความ  
                    ซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น และนำเขา้เป็นเงินสะสม                                      
                          --------------------------------------------------- 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
       กระผมมีความจำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เพื่อจ่ายคืนผู้สูงอายุกรณีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราดำเนินการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายทุี่มีความซ้ำซ้อน
กับสวัสดิการอื่น และนำเข้าเป็นเงินสะสม จำนวน  18 ราย เป็นเงิน 327 ,302 บาท (สามแสนสอง
หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสองบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
    ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจ่ายคืนผู้สูงอายุกรณี
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราดำเนินการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น และ
นำเข้าเป็นเงินสะสม จำนวน  18 ราย เป็นเงิน 327,302 บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสอง
บาทถ้วน)  

เหตุผล 
   ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 
6899 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ย
ยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื ่น แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจ่ายเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้นำเงินมาคืนทางราชการแล้ว  
ให้ถ ูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที ่เกี ่ยวข้องโดยได้แจงแนวทางการดำเนินการ  
ตามมาตรการดังกล่าว คือ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุแล้วองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าเป็นเงินสะสมถือเป็นกรณีได้รับเงินรายรับและมีการขอคืนในลักษณะลาภ  
มิควรได้ภายในกำหนดอายุความให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นถอนคืนเงินรายรับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  สำหรับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีความ
ซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่นและนำเข้าเป็นเงินสะสมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 จำนวน 18 
รายเป็นเงิน 327,302 บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสองบาทถ้วน) ดังนั้น เพื่อปฏิบัติ  
ให้เป็นไปตามแนวทางของหนังสือสั่งการดังกล่าว เทศบาลจึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 327,302 บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสอง
บาทถ้วน) เพ่ือจ่ายคืนผู้สูงอายุจำนวน 18 ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตตินี้ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 



๑๐ 

 

   ข้อ 94 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนใน
ลักษณะของลาภมิควรได้ภายในกำหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับ  
โดยถือปฏิบัติ ตามข้อ 95 และข้อ 96 
   ข้อ 95 การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ 94 ให้ตรวจสอบและมีสาระสำคัญ ดังนี้ (1) 
เหตุผลความจำเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่นำส่งเป็นเงินรายรับที่นำส่งแล้ว (2) หลักฐานเอกสารที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง คำขอ คืนเงินค่าซื้อเอกสาร หนังสือแจ้ง
ให้รับผิดชดใช้จากการละเมิด เป็นต้น 
   ข้อ 96 วิธ ีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติ ดังนี ้ (1) ขอเงินคืนภายใน
ปีงบประมาณที่รับเงินเมือ่ตรวจสอบแล้วเหน็วา่ถูกต้องให้จ่ายคืนเงิน รายรับดังกล่าว โดยต้องได้รับอนมุตัิ
จากผู้บริหารท้องถิ่น (2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  
   ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น กระผมจึงเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจ่ายคืนผู้สูงอายุ กรณีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราดำเนินการ
เรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่นและนำเข้าเป็นเงินสะสม ต่อสภาเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา เพี่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

     ลงชื่อ    กลยุทธ ฉายแสง 
             (นายกลยุทธ  ฉายแสง) 
        นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 

นายวินัย แสวงศิริผล  - ท่านพงศธร ถาวรวงศ์ ได้อ่านญัตติของท่านนายกฯจบลงแล้ว มีสมาชิกฯ  
     ท่านใดสงสัยและจะอภิปรายซักถามก็ขอเชิญอภิปรายได้ครับ 
  .......................................(ให้สมาชิกฯอภิปราย)...................................... 

เมื ่อไม่มีสมาชิกฯจะอภิปรายซักถาม ผมก็จะขอมติจากที่
ประชุมต่อไป สมาชิกฯท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื ่อจ่ายคืนผู ้สูงอายุกรณีเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทราดำเนินการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีความซ้ำซ้อนกับ
สวัสดิการอื่น และนำเข้าเป็นเงินสะสม ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอมา
ครั ้งนี ้ โปรดยกมือขึ ้นครับ สมาชิกฯยกมืออนุมัติจำนวน 15 ท่าน 
สมาชิกฯท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ ....(ไม่มีสมาชิกฯยกมือ  
ไม่อนุมัติ).....สำหรับท่านสมาชิกฯ ที่ไม่ได้ยกมือ ถือว่างดออกเสียงนะ
ครับ เป็นอันว่าสภาฯอนุมัติ ตามที่ท่านนายกฯเสนอ ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัติให้จ ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
เพื่อจ่ายคืนผู้สูงอายุกรณีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราดำเนินการเรียกคืน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น และนำเข้าเป็น  



๑๑ 

 

เงินสะสม ตามที ่ท่านนายกฯเสนอ จำนวน 15 ท่าน งดออกเสียง  
1 ท่าน ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอื่นๆ 

นายวินัย  แสวงศิริผล  - ท่านสมาชิกฯครับ ระเบียบวาระนี ้ม ีไว้สำหรับให้ท่านสมาชิกฯ         
ประธานสภาเทศบาล  ได้เสนอแนะซักถาม เกี่ยวกับการบริหารงาน คณะผู้บริหารท่านใด  
     มีข้อเสนอแนะหรือซักถามก็ขอเชิญครับ ...(ไม่มีสมาชิกฯเสนอแนะ 
     หรือซักถาม)...เมื ่อไม่ม ีสมาชิกฯจะเสนอแนะเรื ่องอื ่นใดอีกแล้ว  
     ผมขอเชิญท่านนายกฯครับ  

นายกลยุทธ  ฉายแสง  - เร ียนท่านประธานสภาฯที ่เคารพ กระผมนายกลยุทธ ฉายแสง 
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทราก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯทุกท่าน  
     ที่ได้มาร่วมประชุมและให้ความเห็นชอบกับญัตติ และกระผมมีเรื่องที่ 
      จะพูดคุยกับท่านสมาชิกไม่มากนะครับ ในช่วงนี้ ได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว 
     นะครับ ก ็เป ็นเร ื ่องที ่จะต้องใส่ใจดูแลพี ่น ้องประชาชน และใน 
     ปัญหาต่างๆ ที่พ่ีน้องประชาชนประสบปัญหาอยู่ นั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ 
     ของเทศบาลที่ต้องดูแล ผมขอฝากท่านสมาชิกช่วยกันดูแลด้วยครับ  
     สิ่งที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาต่างๆและไม่สามารถเข้าสู่เทศบาล  
     ในวันนี ้เราก็ยังมีปัญหาว่า การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน 
     ที่รับผิดชอบในหลายๆเรื ่องเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเทศบาล และ 
     ในหลายๆเรื ่องเป็นความรับผิดชอบของเขตงานอื ่นๆ ซึ ่งชาวบ้าน 
     เดือดร้อนก็ร้องเรียนมายังเทศบาล กระผมอยากจะฝากท่านสมาชิกว่า   
     หากพบปัญหาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนอยู่ในเขตพื้นที่ที่ฝ่ายท่าน  
     รับผิดชอบ ก็ขอให้ฝ่ายที่ท่านรับผิดชอบเข้าไปพบพี่น้องประชาชน 
     ด้วยตัวของท่านเอง ในหลายๆเรื่องที่มาถึงเทศบาลและได้รับการแก้ไข  
     พ่ีน้องประชาชนก็จะมีความสุข ในหลายๆเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนแล้ว  
     ได้รับการยืนยันว่า ร้องเรียนมาหลายเดือนแล้ว ไม่มีใครไปทำให้เสร็จ  
     ซึ่งเรื ่องเล่านี ้ กระผมคิดว่ามันคือปัญหาใหญ่ที ่ ผู ้บริหารต้องรับรู้  
     ไม่รู้ไปร้องเรียนที่ใคร และโดยการเพิ่มช่องทางทางโซเชียลมีเดียต่างๆ  
     ที่สามารถเข้าถึงได้และทำให้พี ่น้องประชาชนสามารถร้องเรียนได้  
     ขณะนี้กระผมได้ประชุมเรื่องนี้หลายครั้งแล้วก็ยังไม่คืบหน้า เนื่องจาก 
     ระเบียบของทางราชการต้องการงบประมาณ ซึ ่งปัจจุบันนี ้ เรามี  
     ปัญหามากขึ้นทุกวัน และกระผมก็แจ้งไปให้ทุกท่านทราบไปหลายครั้ง 
     แล้วว่ารัฐบาลที่ผ่านมาไม่ชดเชยเงินให้เรา ซึ่งปัจจุบันโครงการหลาย 
      โครงการต้องชะลอไปก่อน เพราะไม่มีงบประมาณนำมาบริหารได้  
     ซึ่งเราเพียงแต่คาดหวังว่า ช่วงนี ้จะเป็นช่วงพบปะชาวบ้านบ่อยขึ้น  
     เป็นความหวังที่เราคิดว่า การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นจะเพิ่มมากขึ้น  
     และจะมีโอกาสที่ใช้งบประมาณของเราได้มากขึ้น ตอนนี้ที่กระผม 



๑๒ 

 

     เป ็นห ่วงมากๆ ค ือ พอเข ้าหน ้าฝน น ้ำก ็ท ่วม กระผมได ้ค ุยกับ 
     ท่านพงษ์ศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง ถึงพื้นที่ที ่น้ำท่วมมากที่สุด ตอนนี้เรื่องที่ 
       เร ่งด ่วนที ่ส ุดค ือ การดำเนินการลอกท่อระบายน้ำทำให้ท ันใน 
     ช่วงหน้าฝนพอดี กระผมอยากจะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นอุ่นใจว่าเรา 
     ได้ใส่ใจดูแลพี ่น ้องประชาชน พื ้นที ่บางพื ้นที ่ โดยเฉพาะบริเวณ 
     ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที ่มีระดับถนนต่ำกว่า จึงเป็นพื้นที่  
     ที่ท่วมหนักที่สุด ซึ่งตรงนี้ต้องคอยตรวจสอบดูแล วันไหนฝนตกมากๆ 
     ในช่วงกลางคืน กระผมต้องตื่นขึ้นมาดูกล้องวงจรปิด ว่าตรงนี้ท่วมไหม  
     โทรศัพท์ไปกองช่างสุขาฯ โทรศัพท์ไปหน่วยงานป้องกัน เพื ่อให้  
     ช่วยดูแล เพราะเรื่องนี้พวกเราต้องช่วยกันทุกคน เป็นหน้าที่ที่ทุกคน  
     ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล กระผมก็ขอเรียนทุกท่านอีกครั้งนะครับว่า  
     ขอให้ช่วยกันดูแลบ้านเมืองของเราให้ก้าวหน้าต่อไป  ผมก็ขอขอบคุณ 
     สมาชิกฯที่มาร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันวันนี้ ขอบคุณครับ 

นายวินัย  แสวงศิริผล  - ขอบคุณท่านนายกฯครับ ก่อนปิดประชุม ขอขอบคุณท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
     ที่ช่วยให้การประชุมในวันนี้สำเร็จลุล่วงตามระเบียบวาระทุกประการ 
     ขอให้ทุกท่านจงประสบแตค่วามสุขความเจริญทั่วกัน ผมขอปิดประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา   14.45  น. 
 

      ดวงรัตน์ ทองสุทธิ์     ถอดเทป 
      ดวงรัตน์ ทองสุทธิ์     พิมพ์/ทาน 
      พัณณกร สมุทรประภูติ  ตรวจ 
 
         

 
 
 
- ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 
1 มีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้วในการประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 
2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 
 
 
 
 
      (นายวินัย  แสวงศิริผล) 


